

Số: /BC-UBND

Ba Vì, ngày tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

Thực hiện Công văn số 382/UBND ngày 05/3/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị.

UBND xã Ba Vì báo cáo như sau:

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm tình hình

Ba Vì là xã miền núi nhưng là trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa – xã hội của các xã phía Tây của huyện Ba Tơ, cách trung tâm huyện 20km, là xã có quốc lộ 24 đi qua. Ranh giới hành chính được xác định: Phía Đông giáp xã Ba Xa; Phía Tây giáp xã tỉnh Kom Tum; Phía Nam giáp xã Ba Tô Phía Bắc giáp xã Ba Tiêu. Diện tích tự nhiên: 4.352,63 ha. Tổng dân số (tính đến ngày 31/12/2023): 1.338 hộ/4.963 khẩu; Phân thành 6 thôn/khu dân cư: Thôn Giá vực, thôn Mang Đen, thôn Nước Ui, thôn Gò Năng, thôn Gò Vành và thôn Nước Xuyên. Xã chủ yếu gồm 02 dân tộc chung sống gắn bó với nhau, trong đó dân tộc Hre chiếm đến hơn 75% dân số. Có hơn 2/3 lao động hoạt động trong lĩnh vực Nông – Lâm nghiệp, nguồn thu nhập chính từ chăn nuôi và trồng trọt. Thương mại và dịch vụ phát triển mạnh ở khu vực trung tâm xã (thôn Giá Vực), dọc theo tuyến quốc lộ 24 đi qua; Số hộ có nhà xây kiên cố 95%. Trong những năm gần đây nhờ sự quan tâm đầu tư của nhà nước cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của xã được xây dựng tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu hàng hóa, tạo việc làm tăng thêm thu nhập làm cho đời sống vật chất tinh thần của nhân dân trong xã từng bước được cải thiện và nâng cao.

2. Thuận lợi, khó khăn

2.1. Thuận lợi

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, công tác thi đua, khen thưởng đã có chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Phong trào thi đua yêu nước đã được tổ chức sâu rộng, từng bước đổi mới nội dung, hình thức phát động thi đua, bám sát thực tiễn, gắn với Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Công tác khen thưởng cơ bản bảo đảm theo quy định của pháp luật, đã động viên, tôn vinh kịp thời tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Việc

phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt đã được quan tâm hơn. Bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng được củng cố, kiện toàn.

2.2. Khó khăn

Bên cạnh những thuận lợi đạt được, còn gặp nhiều khó khăn, do tình trạng lạm phát, giá cả các mặt hàng không ổn định, thời tiết diễn biến phức tạp, tình hình dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, việc triển khai các giải pháp kiềm chế lạm phát làm hạn chế sự phát triển xã hội cũng như ảnh hưởng đến phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực của xã. Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự hướng dẫn kịp thời của Thường trực Hội đồng thi đua của huyện; sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, HĐND, UBND xã; Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến hiệu quả chưa cao; biện pháp tuyên truyền thiếu đồng bộ... làm hạn chế động lực phấn đấu của tập thể và cá nhân.

II. KẾT QUẢ 10 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền về triển khai thực hiện Chỉ thị

a) Công tác quán triệt tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng

UBND xã đã thường xuyên quán triệt quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện, các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng như: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013; Luật TĐKT năm 2022; Chỉ thị số 34- CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TĐKT (Nay là Nghị định số 98/2023/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2023 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TĐKT); Thông tư số 12/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TĐKT; Chỉ thị số 18/2016/CTTTg của Thủ tướng Chính phủ về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm (2020-2025) của tỉnh; Từ đó, nâng cao nhận thức, tư tưởng và hành động trong cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, do Tỉnh ủy, Bộ GTVT, UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh

giao. Gắn công tác thi đua, khen thưởng với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, cụ thể hóa chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, để công tác thi đua, khen thưởng ngày càng thực chất, là động lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

b) Xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách, văn bản triển khai, hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn

Bám sát các chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, UBND xã đã chỉ đạo triển khai nhiệm vụ chính trị hằng năm gắn với việc tổng kết các phong trào thi đua, tổ chức phát động phong trào thi đua, ký giao ước thi đua giữa công đoàn cơ quan và thủ trưởng cơ quan. Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, thi đua phải hướng về cơ sở. Hằng năm, chỉ đạo ban hành các văn bản về công tác thi đua khen thưởng kịp thời, đầy đủ. Qua đó, tăng cường đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực; tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng, hiệu quả, thiết thực; nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ chính trị của xã hằng năm. Trong 10 năm qua, hằng năm UBND xã đã tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức phát động các phong trào thi đua năm tiếp theo, phát động kịp thời các phong trào thi đua quan trọng trong năm. Đã ban hành 40 văn bản các loại (*10 Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 10 công văn về việc đăng ký giao ước thi đua, 10 kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã; 15 chương trình phát động thi đua*).

2. Việc đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước

a) Việc xây dựng nội dung, hình thức tổ chức triển khai các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động và các phong trào thi đua của bộ, ban, ngành, địa phương

Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: Phong trào thi đua “*Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới*”; “*Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau*”; “*Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở*”; “*Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí*”; “*Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030*”. Tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào thi đua của tỉnh như: “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”, “*Dân vận khéo*”, “*Dân vận khéo*” trong cơ quan hành chính Nhà nước, “*Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025*”, “*chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh*”, “*Cán bộ, đảng viên 3 gương mẫu, Nhân dân 3 tự giác, doanh nghiệp và vận tải và lái xe 3 an toàn*” bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, phong trào thi đua xây dựng “*chi bộ bốn tốt*”, “*đảng bộ cơ sở bốn tốt*” và các phong trào thi đua theo ngành, lĩnh vực.

Hàng năm, trên cơ sở văn bản triển khai, phát động thi đua của UBND tỉnh, UBND huyện, UBND xã đã chỉ đạo ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng, phát động các phong trào thi đua theo quy định. Tích cực hưởng ứng, triển khai thực hiện các phong trào thi đua; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm của xã, của từng ngành, lĩnh vực để tổ chức phát động với các hình thức thi đua phong phú, thiết thực, hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong cơ quan, góp phần đổi mới lề lối làm việc, thực hiện văn minh công sở gắn với xây dựng người cán bộ, công chức “Đoàn kết - Sáng tạo - Kỷ cương”; Học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua: Qua học tập, quán triệt Chỉ thị số 34-CT/TW, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng đã có sự chuyển biến tích cực, rõ nét. Xác định công tác thi đua, khen thưởng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên có ý nghĩa thúc đẩy các phong trào hành động cách mạng. Chú trọng, lãnh đạo, chỉ đạo việc phát động, tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức phát huy sức mạnh tập thể góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhìn chung các phong trào thi đua yêu nước với hình thức thi đua phong phú, có chủ đề gắn với nội dung của phong trào thi đua, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, không hình thức, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, người lao động tham gia.

Các phong trào thi đua được hưởng ứng và duy trì thường xuyên, liên tục tạo sự đoàn kết, trao đổi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm giữa các tập thể, cá nhân trong toàn xã. Bên cạnh, tham gia tổ chức thực hiện phong trào thi đua thường xuyên, hàng năm UBND xã tích cực hưởng ứng và thực hiện các phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất do các cấp có thẩm quyền phát động đảm bảo về nội dung, hình thức và đạt được kết quả tốt.

b) Việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua và lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua để biểu dương, khen thưởng

Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng, tổ chức đảng trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua của địa phương, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Nâng cao vai trò người đứng đầu cơ quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởng, tránh tình trạng khen thưởng tràn lan, không thực chất. Mỗi chi bộ, đảng viên đã phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở, gắn với việc Học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Hàng năm, trên cơ sở đăng ký điển hình tiên tiến của các tập thể, cá nhân; Hội đồng Thi đua, khen thưởng xã đã tổ chức bình xét, lựa chọn, giới thiệu biểu dương, khen thưởng, đề nghị các cấp khen thưởng vào dịp tổng kết cuối năm. Tiêu chí lựa chọn gương điển hình tiên tiến phải là những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua. Là nhân tố nổi trội, dẫn đầu các phong trào thi đua, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Có tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp cùng phát triển; tích cực tham gia các phong trào đền ơn, đáp nghĩa, các hoạt động nhân đạo, từ thiện do các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội phát động. Từ các phong trào thi đua yêu nước đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, công chức, người lao động tham gia phong trào thi đua từ đó kịp thời phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Đánh giá chung

a) Ưu điểm

Hàng năm tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đăng ký giao ước thi đua; phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã. Tổ chức bộ máy và công chức làm công tác thi đua, khen thưởng từng bước được củng cố, kiện toàn đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới. Hội đồng thi đua, khen thưởng đã tham mưu cho UBND xã chỉ đạo việc triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác thi đua, khen thưởng; tập trung tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện hoàn thành các chương trình, mục tiêu, kế hoạch, Nghị quyết đã đề ra; đồng thời tiến hành tổ chức đăng ký thi đua cho các tập thể, cá nhân, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.

b) Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những mặt làm được, việc thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng trên địa bàn xã còn tồn tại những hạn chế như: Công chức làm công tác thi đua, khen thưởng xã kiêm nhiệm, chưa được tập huấn nhiều về chuyên môn nghiệp vụ; Một số ít ban ngành chưa thật sự quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng và chưa bám sát kế hoạch, hướng dẫn của UBND xã, ngành cấp trên để tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả. Công tác nhân rộng điển hình tiên tiến chưa được quan tâm việc triển khai thực hiện chưa được thường xuyên, mới chỉ chú trọng những đợt thi đua lớn nên độ lan tỏa các điển hình tiên tiến hiệu quả chưa cao.

2. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

Nhận thức về vai trò, tác dụng của phong trào thi đua và công tác khen thưởng của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tuy được nâng lên, nhưng chưa phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị trong việc tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Một số phong trào thi

đua chậm đổi mới, chưa đa dạng, phong phú, chưa tạo sức hấp dẫn để cán bộ, công chức, hội viên, đoàn viên các đoàn thể và nhân dân tham gia nên hiệu quả đạt được chưa cao.

3. Bài học kinh nghiệm

- Huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác thi đua, khen thưởng; trong đó, cấp ủy Đảng đóng vai trò lãnh đạo, đề ra chủ trương, mục tiêu; chính quyền đề ra chính sách cụ thể; Mặt trận và các hội, đoàn thể tập hợp, hướng dẫn, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia phong trào thi đua.

- Tổ chức phong trào thi đua phải thiết thực, đáp ứng được mục tiêu và phù hợp với điều kiện, khả năng của địa phương, hợp lòng dân được mọi người hưởng ứng; có biện pháp thích hợp và hình thức phong phú để thu hút mọi ngành, mọi tầng lớp Nhân dân tham gia.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, chính sách thi đua, khen thưởng; phát hiện, tuyên truyền, xây dựng các mô hình, điển hình, nhân tố mới, những tấm gương có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, sản xuất, công tác đảm bảo thực hiện đồng bộ ở cả 4 khâu: Phát hiện – Bồi dưỡng – Tổng kết – Nhân rộng điển hình tiên tiến.

- Đổi mới công tác khen thưởng về cả nội dung và phương thức hoạt động, để mỗi hình thức khen thưởng đều thực sự khích lệ, động viên mỗi tập thể, mỗi cá nhân tích cực làm việc. Khen thưởng, tuyên dương các gương tốt phải thường xuyên, kịp thời động viên những việc làm tốt, những gương điển hình.

UBND xã Ba Vì kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng Nội vụ huyện;
- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Mặt trận và các Hội, đoàn thể xã;
- Công chức, người hoạt động KCT xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Thảo